

ด่วนที่สุด

ที่ ตก ๐๐๑๗.๑/ว ๑๒๘/๒๖



ศาลากลางจังหวัดตาก

ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘

เรียน คณะกรรมการฯ และคณะที่ปรึกษาฯ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗.๑/ว๑๒๘/๒๖ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

ตามที่อ้างถึง จังหวัดตากได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้น

ในการนี้ จังหวัดขอรายงานสรุปผลการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมดังกล่าว โดยดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (www.taksez.com) หัวข้อ “เอกสารการประชุม”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้อำเภอแจ้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลในพื้นที่รับผิดชอบทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย ทยะตันย์ดี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สำนักงานจังหวัดตาก

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๑-๑๕๔๖ มท ๒๓๕๒๘

โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๑๕๔๖ มท ๒๓๕๕๕, ๒๓๖๖๖

Email: datatak@hotmail.co.th

สรุปผลการประชุมและข้อสั่งการ
การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นายสมชัยรัฐ หทยะตันย์ดี ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีผลการประชุมและข้อสั่งการโดยสรุปดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่"	<p>ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดตากทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดตาก โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ มีการประกวดร้องเพลง ประกวดจักรยานแฟชั่น จักรยานโบราณ ให้รางวัลแก่นักปั่นที่อายุมากที่สุด น้อยที่สุด และผู้พิการ นอกจากนี้ จังหวัดยังมีหมวก และยามแจกให้ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมงานกว่าอีก ๒,๐๐๐ ใบ รวมถึงมีการบันทึกกินเนสบุ๊กเพื่อบันทึกสถิติโลกอีกด้วย</p> <p>ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีปิดกิจกรรม "Bike for Mom" ขอเชิญทุกท่านเชิญเที่ยวชมงาน "กาดนี้เพื่อแม่" บริเวณกาดนั่งยองคลองย้อม หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ซึ่งหน่วยงานราชการต่างๆ ได้การสนับสนุนสิ่งของแจก และนำสินค้าราคาถูกลงมาจำหน่ายภายในงาน และในเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. จะมีการลอยกระทงสายเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วย จึงขอให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนมาร่วมงานดังกล่าว</p>	<p>- คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก</p> <p>- คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒. การมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวเมียนมา	<p>มูลนิธิ “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” สภากาชาดไทย ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยชาวเมียนมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากจะเป็นผู้แทนในการส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีผู้แทนฝ่ายเมียนมา ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.</p> <p>จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมพิธีดังกล่าว</p>	
๓. การเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	<p>ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการทั้งสองท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจแต่ละด้าน และให้อำเภอเตรียมของดีและผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของแต่ละอำเภอ เพื่อจัดนิทรรศการ และเป็นของกินของฝากเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ และให้คณะทำงานแต่ละด้านจัดเตรียมเตรียมข้อมูลสำคัญทั้งด้านความพร้อมของพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิทธิประโยชน์ รวมถึงข้อมูลรองรับนักลงทุน การดำเนินการของศูนย์บริการนักลงทุนประจำตำบล แผนงานโครงการที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุน ปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เช่น การเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน การจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานไทย - เมียนมา ความต้องการด้านสิทธิประโยชน์ ข้อเสนอด้านสิทธิประโยชน์ ๑๓ ประเภทกิจการ โดยให้เอกชนร่วมให้ข้อมูลด้วย รวมถึงจัดเตรียมการตอบข้อซักถามของนายก ทั้งนี้ จะได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในวันที่ ๑๘, ๒๑, และ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก - คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล - ที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
๔. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบสหกรณ์ (Social Business)	<p>สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก รายงานว่า เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีการประชุมและกำหนดภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับนายกรัฐมนตรี ในการเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) จังหวัดตาก</p> <p>ทั้งนี้ สั่งการให้จัดประชุมกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก - คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๕. การขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านบุคลากร</p>	<p>แนวทางหลวงตากที่ ๒ รายงานความคืบหน้าการส่งมอบถนนเมียวดี - กอกะเร็ก ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธานการฝ่ายไทย และรองประธานาธิบดีเมียนมาเป็นประธานฝ่ายเมียนมา โดยจะมีการประชุมสรุปรายละเอียดการจัดงานอีกครั้งในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่แนวทางหลวงตากที่ ๒ อำเภอแม่สอด</p>	
<p>๖. รายงานความเคลื่อนไหวนักลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก</p>	<p>สำนักงานคลังจังหวัดตาก รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๑) ความเคลื่อนไหวของศูนย์ OSS จ.ตาก ได้รับแบบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนของ BOI จาก บจก.แม่สอดกรีนพาวเวอร์ (โรงสกัดน้ำมันปาล์ม) ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ส่งแบบคำขอตกลงให้สำนักงาน BOI พิษณุโลก ตรวจสอบแบบคำขอเบื้องต้นแล้ว หากเอกสารถูกต้องครบถ้วนก็จะดำเนินการส่งให้ BOI ส่วนกลางพิจารณาต่อไป</p> <p>๒) รายงานผลการลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ของคณะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และร่วมประชุมหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายสุทธา สายวาณิชย์) หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีประเด็นข้อหารือสำคัญโดยสรุปดังนี้</p> <p>๒.๑) BOI มีแผนจะใช้พื้นที่ชั้น ๒ ของสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นศูนย์บริการของ BOI ซึ่งในเบื้องต้นจะใช้ พื้นที่ชั้น ๓ ในการให้บริการเป็นการชั่วคราว ก่อนนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่</p> <p>๒.๒) ภาคเอกชน ได้นำเสนอประเภทกิจการเป้าหมายเพิ่มเติม ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม คอนโด สนามกอล์ฟ ไฮไล และขอลดเงื่อนไขประเภทกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมจากเงื่อนไขที่ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ไร่ เป็นต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไร่ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ SMEs และลดปัญหาด้านพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๒.๓) BOI ได้เสนอให้มีการจัดอบรมบุคลากรศูนย์ OSS อย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักลงทุนให้สามารถตอบสนองนักลงทุนและให้บริการนักลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒.๔) BOI อยู่ระหว่างการออกประกาศส่งเสริมการลงทุนสำหรับธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมครอบคลุมหลายประเภทกิจการ ซึ่งคณะทำงานฯ จะนำรายละเอียดแจ้งที่ประชุมทราบต่อไป</p>	

สำนักงานจังหวัดตาก
 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
 โทร ๐-๕๕๕๑-๑๕๔๖ ต่อ ๒๓๕๒๙
